

Thành phố Sabae là nơi như thế nào?

1. Địa lý. Địa hình

Thành phố nằm ở vị trí trung tâm của tỉnh Fukui, phía bắc là thành phố Fukui, phía nam tiếp giáp với thành phố Echizen. Phía tây thành phố có sông hinogawa chảy theo hướng nam bắc, phía đông là thung lũng, ba phía được bao bọc bởi núi, khu vực trung tâm là dãy đồi núi nhấp nhô lấy tâm là núi Nishiyama, phía tây là đồng bằng, được hình thành bởi một phần của đồng bằng Echizen. Thành phố là kết nối tuyến chính của tàu điện JR giữa khu vực Kansai, khu vực Chubu và khu vực Hokuriku, có đường quốc lộ số 8 và số 417 dọc qua, băng qua, cách OSAKA 197 km, cách NAGOYA 166 km, cách KANAZAWA 90 km.

2. Khái quát

Diện tích	84.59 km ²
Diện tích	69,735 Người (ngày 1 tháng 5 năm 2019)
Số hộ gia đình	24,508 hộ (ngày 1 tháng 5 năm 2019)
Thành lập thành phố	ngày 15 tháng 1 năm 1955
Nhiệt độ cao nhất	36.7 độ (năm 2017)
Nhiệt độ thấp nhất	-3.1 độ (năm 2017)
Nhiệt độ trung bình	14.3 độ (năm 2017)
Lượng mưa hàng năm	2,146.2 mm (năm 2017)
Số lượng người nước ngoài đăng ký	984 người (chiếm 1.41% tổng tỷ lệ dân số ngày 1 tháng 5 năm 2019)

3. Lịch sử

Cách đây giờ khoảng 13,000 năm trước của thời đại Jomon đã tìm thấy dấu vết của con người, các ngôi mộ cổ lớn đã được xây dựng ở vùng Tannan của thời đại kobun khoảng 1,600 năm trước.

Kể từ sau thời đại Nara trung tâm phát triển dọc tuyến đường Hokuriku, thời kì Kamakura từ tự viện đã dựng thành tiền thân của chùa Joushou hiện tại, từ phố Monzen cơ bản vùng Sabae được thành lập.

Đến thời đại Edo ở khu vực Tachimachi lãnh địa Yoshie thành lập, từ các phố dưới thành đó dãy phố của phần phía bắc thành phố được hình thành. Sau đó người được ví như nhà văn William Shakespeare của đông dương là Chikamatsu Monzaemon là con của lãnh sĩ Yoshie, kỳ ấu thơ sống lớn lên tại vùng Yoshie.

Khoảng giữa thời kỳ Edo vùng Sabae được thành lập, ngay sau đó vùng ven Sabae phát triển phồn vinh. Lãnh chủ đời thứ 7 Manabe Akikatsu được các trung lão nhìn nhận là danh nhân, là người mở ra hướng dương khê tiền thân của công viên Nishiyama.

Bước vào thời kỳ Meiji, năm 1898 khu Shimeji là đồn trú thứ 36 của bộ binh Sabae, từ đây các công trình liên quan được xây dựng, tạo thành các phố.



4. Sản nghiệp

Gọng kính mắt: dựa trên kĩ thuật gia công kim loại và titan khoảng 9 phần gọng kính mắt trong nước được sản xuất tại địa phương là chính.

Dệt sợi từ chất liệu phíp và nilon bằng công nghệ cao tổng hợp thành sợi tổng hợp trong ngành dệt, sợi dệt kim, ren, các sản phẩm được tạo ra.

Đồ sơn mài: phát huy kĩ thuật sản xuất đại trà và đa dạng hóa sản phẩm, trên cả nước sơn mài dùng trong kinh doanh (ngành dịch vụ ăn uống nhà hàng) đến 8 phần là sản phẩm địa phương.

Thông tin (IT) công ty nhỏ và công ty IT lớn đều có tại địa phương.

